



## การประชุมสมาชิกสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

### การแสดงถ้อยแถลงของสมาชิกจังหวัดพิจิตร

#### ในมติ ๑๔.๓ การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ

ขอชื่นชมและเห็นด้วยกับคณะกรรมการจัดงานสมาชิกสุขภาพแห่งชาติและคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นที่มีการพัฒนานโยบายสาธารณะเรื่องการจัดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับมติข้อเสนอในการขับเคลื่อนของเครือข่ายสมาชิกสุขภาพจังหวัดพิจิตร ซึ่งประกอบด้วยผู้สูงอายุ เครือข่ายเกษตรซึ่งอยู่ในวัยแรงงาน เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายพระสงฆ์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นภาคีที่ได้รับความร่วมใจมาสร้างสังคม ๓ วัยไม่ทอดทิ้งกันของจังหวัดพิจิตรด้วยพลังบวร บ้าน วัด ราชการ นับจากสถานการณ์วิกฤตสุขภาพที่ผ่านมาที่เราจะต้องพบเจอกันอยู่นั้น เครือข่ายสมาชิกสุขภาพจังหวัดพิจิตรจึงเล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสารของเครือข่ายภายในจังหวัด ดังนั้นจังหวัดพิจิตรจึงสนับสนุนและส่งเสริมมติสมาชิกสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๔ ให้ภาครัฐเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพโดยกำหนดให้เป็นวาระสำคัญและเร่งด่วนในระดับชาติและกำหนดเป็นแผนแม่บทและแผนกิจกรรมการพัฒนาการสื่อสารการส่งข่าวสารลงมาถึงประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีแนวทางและข้อเสนอแนะดังนี้ ขอให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรวิชาชีพสื่อให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการเสริมสร้างให้การสร้างสื่อในสังคมไทยเป็นไปอย่างมีคุณธรรม และไม่ขัดกับหลักกฎหมายของบ้านเมือง ทั้งการสื่อสารในสื่อเดิม สื่อใหม่และสื่อบุคคลพร้อมทั้งการรู้เท่าทันสื่อข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนโดยถ้วนหน้า ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสในการศึกษาในระบบนอกระบบ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผ่านการวิเคราะห์สร้างสรรค์เนื้อหาไปใช้และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่างๆได้ด้วยตนเอง และลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการสื่อสารให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยในวิกฤตสุขภาพ โดยเฉพาะประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งจะมีความเข้าใจถึงบริบทและสถานการณ์ที่จริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้สมาชิกสุขภาพจังหวัดพิจิตรที่มีความมุ่งมั่นจะสานพลังภาคีทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายในร่างมติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเน้นการขับเคลื่อนการสื่อสาร การส่งเสริมให้สังคมผู้สูงอายุมีการสื่อสารทางออนไลน์ทั้งทางไลน์ ทาง Zoom มาอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์วิกฤตสุขภาพก็เพื่อกระตุ้นให้เครือข่ายได้มีความเข้าใจและเรียนรู้การปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และสามารถสื่อสารบูรณาการทำงานร่วมกันในวิถีใหม่ภายใต้การสานพลัง



**การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔**  
**ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร**

สนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ดังนั้นถ้าหน่วยงานองค์กรภาครัฐท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆเห็น  
ความสำคัญในส่วนนี้ และสนับสนุนการจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพอย่างจริงจังให้แก่  
ประชาชน สถานการณ์วิกฤตสุขภาพชัดเจนไปอย่างไร ประชาชนและสังคมรู้เท่าทันในสถานการณ์ได้เสมอด้วย  
ความรู้ที่ติดตัวไปตลอดชีวิต เครือข่ายสมัชชาสุขภาพพิจิตร ขอขอบคุณครับ

สมัชชาจังหวัดพิจิตร  
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔